

## แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 30 มิ.ย. 2566

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งเห็นชอบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาต่างๆ พิจารณากำหนดเป็นระเบียบหรือขอบังคับของสถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ซึ่งได้มอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษามีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวไปยังส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาดังกล่าว ต่อไป

ที่ ศธ ๐๔๒๘๕/ ๑๗๐๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗

มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคาร  
สถานที่ของสถานศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา

๒. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ  
ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

๔. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้  
อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมทั้งเห็นชอบ  
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาต่างๆ พิจารณากำหนดเป็นระเบียบ  
หรือข้อบังคับของสถานศึกษาเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ซึ่งได้มอบให้สำนักงาน  
ปลัดกระทรวงศึกษามีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวไปยังส่วนราชการ  
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้ทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาทุกเขตดำเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนะ พังนทวิตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักนิติการ กลุ่มบริหารทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๙๕

# ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน